

## นักเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและกลุ่มผู้ผลิต หลายพันคน เข้าทำเนียบผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม - 3 /Feb/ 2024

บรรดานักเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและกลุ่มผู้ผลิต หลายพันคน เข้าทำเนียบผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า ศักยภาพและขีดความสามารถอันมีประสิทธิผลของภาคเอกชนในการบรรลุสู่เป้าหมายทางเศรษฐกิจมหภาค ทั้งการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเฉพาะการชดเชยอุปสรรคในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบของภาคเอกชน โดยระบุถึงความจำเป็นที่สำคัญ 2 ประการและการปูทางเพื่อปรับปรุงสถานการณ์และความก้าวหน้าต่างๆที่สำคัญของประเทศ

หลังจากท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้รับฟังข้อเสนอแนะของบรรดานักเคลื่อนไหวด้านการผลิต 12 คน ท่านผู้นำได้เรียกร้องให้รัฐบาลติดตามข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย การจัดหาเงินทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก และประเด็นที่เกี่ยวกับการชลประทานสมัยใหม่

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวถึงนิทรรศการที่ไปเยี่ยมชมเมื่อวานนี้ว่า เป็นการให้กำลังใจและมีความโดดเด่นอย่างยิ่ง โดยท่านกล่าวว่า “เราเสียใจยิ่งนักที่พัฒนาการเหล่านี้ไม่ได้รับการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ทราบถึงความพยายาม ความสำเร็จ และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความโปรดปรานของพระเจ้า”

ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า นิทรรศการเมื่อวานนี้และการพบปะกันในวันนี้ เป็นข้อเท็จจริงที่มีความหมายและชัดเจน ซึ่งองค์การผลิตภาคเอกชนขนาดใหญ่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในหลายปีที่ผ่านมาบ่งบอกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเครื่องมือของภาคเอกชนที่มีความสามารถและมีอำนาจ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวถึงประเด็นที่มีข้อจำกัด เช่น การคว่ำบาตรและการขาดแคลนงานของบางรัฐบาลในอดีต โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “ความพยายามและความก้าวหน้าของภาคเอกชน แม้ว่าจะมีอุปสรรคดังกล่าว ได้ให้ความหวังกับมนุษย์ในภาคส่วนนี้ ที่จะสามารถนำพาอิหร่านไปสู่การเติบโตที่นำพาใจของแบบแผนยุทธศาสตร์ที่ 7 ในอีกห้าปีคือการเติบโตถึง 8% ด้วยกัน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การมีนวัตกรรม เป็นความจริงที่ชัดเจนของนิทรรศการเมื่อวานและการพบปะกันในวันนี้ โดยท่านกล่าวว่า “ความคิดสร้างสรรค์ บ่งชี้ถึงกำลังคนของชนชั้นนำทางปัญญา และการดำรงอยู่ของกำลังคนของชนชั้นนำทางปัญญาในฐานะความมั่งคั่งอันมหาศาล จะเป็นการสนับสนุนที่น่าเชื่อถือได้ในการคลี่คลายปมปัญหาต่างๆที่สำคัญ ก้าวข้ามเส้นทางที่ยากลำบาก และไปถึงจุดสูงสุดของอิหร่าน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความไม่สอดคล้องกันในประเด็นต่างๆ เช่น ประเด็นน้ำ เชื้อเพลิง ไฟฟ้า และประเด็นอื่นๆ เป็นอุปสรรคต่อผลงานอันยิ่งใหญ่ โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มชนชั้นนำของภาคเอกชนสามารถคลี่คลายปมเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องมีการวางแผนแบบแผนที่ถูกต้องเพื่อใช้ความสามารถทางปัญญาและการปฏิบัติในภาคส่วนนี้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การขับเคลื่อนในเวทีต่างๆของต้นน้ำ เช่น น้ำมัน เหล็ก และก๊าซ จนถึงธุรกิจต่างๆ เช่น หัตถกรรม ถือเป็น การแสดงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในวงกว้าง โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “มีอันตรงพลังและหัวใจแห่งนวัตกรรมของนักเคลื่อนไหวในภาคส่วนเหล่านี้จะนำไปสู่การเพิ่มการจ้างงานและลดความยากจนด้วยเช่นกัน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความรู้สึกรับผิดชอบของรัฐบาลและนักเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ เป็นข้อกำหนดสำหรับการใช้ขีดความสามารถของทุนประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยท่านกล่าวว่า “ความรับผิดชอบของรัฐบาลโดยทั่วไปนั้นมุ่งหมายเพื่อชดเชยอุปสรรคและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า ความไม่พอใจของผู้ผลิตบางรายแสดงออกมาในระหว่างการเยี่ยมชมนิทรรศการของท่านผู้นำเมื่อวานนี้

ถือเป็นข้อบังคับถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการดำเนินการตามคำเตือนที่พวกเขาได้ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐฯเมื่อปีที่ผ่านมา

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เน้นย้ำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ควรดำเนินการอย่างจริงจังในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการจัดอุปสรรคต่างๆ”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า การกำกับดูแลของรัฐบาล เป็นการเสริมการสนับสนุนภาคเอกชน โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “การกำกับดูแลนี้ ซึ่งแตกต่างจากการแทรกแซง ไม่สามารถที่จะละลายได้เลย”

การละเมิดบางประการในการดำเนินการตามนโยบายหลักมาตรา 44 ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของการขาดการกำกับดูแลที่ถูกต้อง โดยท่านกล่าวว่า “ด้วยเหตุผลนี้ ในกระบวนการดำเนินการตามนโยบายมาตรา 44 มีการกระทำที่ไม่ปกติซึ่งสร้างความเสียหายทั้งบริษัทและประเทศและประชาชนอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวอธิบายถึงอุปสรรคในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายในรัฐบาล โดยท่านชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ เช่น ศูนย์การตัดสินใจหลายแห่ง การตัดสินใจที่ขัดแย้งกันในหน่วยงานของรัฐต่างๆ และความล่าช้าที่ไม่สมเหตุผลของการขับเคลื่อนต่างๆในการออกใบอนุญาต โดยท่านกล่าวว่า “ด้วยเหตุผลใดหรือที่การเจรจาเพื่อดำเนินการของบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมต้นน้ำของน้ำมันควรใช้เวลาถึง 3 ปี หรือภาคส่วนต่างๆ เช่น เหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม มีการตัดสินใจที่ขัดแย้งกันในการขับเคลื่อนของภาคเหมืองแร่?”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า อีกตัวอย่างหนึ่งในอุปสรรคของรัฐบาลในการดำเนินธุรกิจ คือ ข้อจำกัดของทรัพยากรทางการเงินอันเป็นผลมาจากการควบคุมสภาพคล่อง โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “การลดและหยุดการเติบโตของสภาพคล่อง เป็นนโยบายที่ถูกต้อง และความพยายามของรัฐบาลในด้านนี้ก็มีประสิทธิผลในระดับหนึ่ง แต่ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในทรัพยากรที่ธนาคารจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ผลิตไม่ควรมุ่งไปที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ใช่ว่าจะมีการมอบทรัพยากรที่จำกัดแบบเดียวกันให้กับบริษัทรัฐบาลหรือบริษัทพิเศษและมีความชาญฉลาดที่เชื่อมต่อในวงกว้าง ซึ่งมีผู้บริหารหลักในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้กับธนาคารกลาง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เน้นย้ำว่า “อุปสรรคภายในรัฐบาลในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจควรได้รับการแก้ไขโดยการปรึกษาหารือกันภายในรัฐบาล ทั้งการตัดสินใจของประธานาธิบดี และการบริหารจัดการของรองประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่ง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวถึงอุปสรรคบางประการในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภายนอกภาครัฐ เช่น ระบบตุลาการหรือกองทัพ โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “บรรดาผู้นำของสภาต่างๆควรแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวในการประชุมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่จำเป็น และด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้โอนไปยังผู้นำสูงสุด”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า ความรับผิดชอบของภาคเอกชน มีความสำคัญในกระบวนการใช้ขีดความสามารถของภาคส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยท่านกล่าวว่า “การมีระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัยของธุรกิจ เป็นหน้าที่หลักของภาคเอกชน ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า การสนับสนุนของรัฐบาลทั่วโลกต่อบริษัทและวิสาหกิจขนาดใหญ่ของพวกเขา เป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทเหล่านั้น โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “หนึ่งในการสนับสนุนที่สำคัญของรัฐบาลต่อภาคเอกชน คือ การช่วยพัฒนาการส่งออกและตลาดต่างประเทศและในด้านนี้ การทูตทางเศรษฐกิจควรให้ความสำคัญกับการทำงานภาครัฐ และเอกชนควรมีความเข้มแข็ง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ให้เห็นถึงการเกิดปัญหาจากต่างประเทศ เช่น การคว่ำบาตรและการต่อกรกับผู้ประสงค์ร้าย โดยท่านกล่าวว่า “กรณีเหล่านี้ เป็นอันตรายและสร้างปัญหาให้กับประเทศอย่างที่ไม่ต้องสงสัย แต่ปัญหาเหล่านี้ สามารถใช้เป็นโอกาสได้เนื่องจากเยาวชนของเราใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ และในปัจจุบันนี้ อาวุธหรือความสำเร็จทางการทหาร เราประสบความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์อันน่าทึ่ง เช่น ความก้าวหน้าในภาคอวกาศ และการปล่อยดาวเทียมอย่างซูไรยา ซึ่งเราจะไม่มีความสำเร็จเหล่านี้ในวันนี้ หากว่า เราไม่ถูกคว่ำบาตร”

ในการสรุปสุนทรพจน์ของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยท่านกล่าวว่า  
“หากมีการบริหารจัดการที่จำเป็นและการสนับสนุนที่ถูกต้องของภาคเอกชน ได้รับการดำเนินการ ความก้าวหน้าที่สำคัญของอิหร่าน  
จะกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ เนื่องจากมีขีดความสามารถสูง ความมั่งคั่งทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ กำลังคนของกลุ่มชนชั้นนำ  
และปฏิสัมพันธ์ที่ดี การสื่อสารระหว่างภาครัฐและประชาชน”

โดยในช่วงเริ่มต้นการพบปะกันครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐฯเข้าร่วมด้วย และมีบรรดานักเคลื่อนไหวภาคเศรษฐกิจ จำนวน 12 คน  
ได้กล่าวรายงานและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

สุภาพสตรี มรัยัม โกลอาบาดี ประธานคณะกรรมการบริษัทฐานความรู้เนกิน ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและเมล็ดพันธุ์ลูกผสมฤดูร้อน  
และสุภาพบุรุษ:

ซัยยิดอะมีร์ ราชาวีเยน ผู้บริหารบริษัทผลิตรถยนต์ดอกเตอร์ อะบีดี เป็นผู้ผลิตยาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในอิหร่าน

ฮามัด บาگیرี รัสติกอร์ ผู้บริหารแพลตฟอร์ม รูบีกา เมสเซ็นเจอร์

ริชา มุฮัมมัด ญะอ์ฟร์ ผู้บริหารบริษัทเซเลบุน ผู้ผลิตเสื้อผ้าทุกชนิด

ฮุเซน มุกัดดะซี ผู้บริหารของบริษัท พอร์ช ญะฮ์ดี ผู้นำด้านการผลิตเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงอันดับหนึ่งในประเทศ

อะลี อัศฮัร พูร์มันด์ ผู้บริหารของบริษัท มีตคูโฮลดีง ผู้ผลิตและมีบทบาทในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

มะฮ์ดี กัยชะรี ผู้บริหารของบริษัทฐานความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนในตะวันออกกลาง  
ผู้ออกแบบและผู้ผลิตเทคโนโลยีชลประทานอัจฉริยะในภาคเกษตรกรรม

มุฮัมมัดอะลี รัสเตกอร์ ประธานคณะกรรมการของบริษัทการลงทุนธนาคารมัสกัน ซึ่งมีบทบาทในด้านการเงินและการลงทุน

อะลี เพจฮอน ผู้บริหารบริษัท มานา พอก ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแผงโซลาร์เซลล์

อะลี ญะลาอี มุรอดซาเดห์ ประธานกรรมการบริษัทคิลวีร์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน

อะลีเรซา ศอดิกอาบาดี ผู้บริหารของพอซอกรอร์ด โฮลดีง ด้านพลังงาน ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซ

และมุฮ์ซิน กะดีรี ผู้บริหารของบริษัทอิสฟาฮาน เพโตรพอลอยซ์ โฮลดีง ผู้ผลิตน้ำมันดีเซลรายใหญ่ที่สุดในประเทศ

โดยพวกเขาได้กล่าวประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความสำเร็จครั้งล่าสุดและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ความจำเป็นในการปรับปรุงให้ทันสมัยและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมยา  
การสนับสนุนผู้ส่งสารภายในเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
ความจำเป็นในการติดตามระบบราชการด้วยวิธีการทางธุรกิจสมัยใหม่  
ความต้องการของประเทศในการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และความหลากหลายเพื่อยืนหยัดด้วยตนเอง  
ความพอเพียงและการแข่งขันระดับนานาชาติ  
ความจำเป็นในการสร้างโรงงานระดับชาติเพื่อผลิตชิ้นส่วนพื้นฐานของเครื่องใช้ในครัวเรือน  
ความจำเป็นในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนและบริษัทที่สร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงด้านกฎระเบียบโดยเฉพาะด้านการส่งออก  
ความจำเป็นในกระบวนการชลประทานยุคใหม่ในพื้นที่เกษตรกรรมบังคับ  
การแก้ไขหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยในสาขาเกษตรกรรม  
การแก้ไขกฎหมายของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ วิธีการจัดการสินเชื่อนในห่วงโซ่ของการผลิต  
และวิธีการให้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตลอดจนการบูรณาการระบบภาษีและระบบการให้สิ่งอำนวยความสะดวก  
เป็นหนึ่งในแกนที่กลุ่มผู้ผลิตและนักเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจหยิบยกขึ้นมาในการพบปะกันกับท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม